



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๙๑๙

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
 ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทท.เปิดการแข่งขันดับเพลิงและกู้ภัย ปี ๖๕ สร้างความร่วมมือและประสานงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้คนกรุงเทพฯ	เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด matichon khaosod dailynews innnews komchadluek tnnthailand voicetv prachachat facebook.com/ VoiceTV dailynewsonlinefan facebook.com/ VoiceOnlineTH facebook.com/ wakeupthailand twitter.com/ MatichonOnline twitter.com/ VoiceTVOfficial /	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังเปิดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ว่า ภารกิจดับเพลิงและกู้ภัยเป็นภารกิจหลักของ กทท. ซึ่งมีประชาชนรวมประชากรแฝงประมาณ ๘ ล้านคน ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทาย โดยปัจจัยท้าทายมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) ความเปลี่ยนแปลงของโลก ความเสี่ยง แม้กระทั่งเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รูปแบบการเกิดไฟไหม้ก็เปลี่ยนไป จึงต้องมีความกระตือรือร้น ความขยันหมั่นเพียรในการหาข้อมูลเชื้อเพลิง รูปแบบการเกิดเพลิงไหม้แบบใหม่ (๒) เทคโนโลยีการดับเพลิงเปลี่ยนไป ต้องเรียนรู้ จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความท้าทายได้และ (๓) การทำงานแบบหมู่คณะ หลายครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการทำงานที่ดี - นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปร.) กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนได้ทบทวนเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการดับเพลิงและกู้ภัยมาฝึกปฏิบัติในรูปแบบการแข่งขัน ก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจของนักดับเพลิงและกู้ภัย รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ	<u>ด้านบวก</u> - แสดงศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนทบทวนเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการดับเพลิงและกู้ภัยมาฝึกปฏิบัติในรูปแบบการแข่งขัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจของนักดับเพลิงและกู้ภัย รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทท. ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร และการฝึกซ้อมเพื่อเรียนรู้และก้าวทันความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในปัจจุบัน
๒	ผว.กทท. ร่วมวิ่งใจกลางสยามเซ็นเตอร์ในงาน “SIAM CENTER RUN FOREST RUN”	komchadluek plewseengern innews thesender facebook.com/ prbangkok facebook.com/ thesender facebook.com/ komchadluek	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังร่วมงาน "SIAM CENTER RUN FOREST RUN" ชวนทุกคนมาร่วมวิ่งบนลู่วิ่งกลางสยามเซ็นเตอร์ว่า กทท.มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน โดยให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดีและด้านสุขภาพดี ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาลานกีฬาให้กับประชาชน รวมทั้งกำหนดนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ ปัจจุบันสามารถปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมด ๑๐๘,๕๒๕ ต้น และมียอดจองปลูกต้นไม้ทั้งหมด ๑,๖๔๑,๓๑๐ ต้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.) นอกจากนี้ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน "ปลูกอนาคต" โดยมีแนวคิด	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดีและด้านสุขภาพดี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นกับ กทท. เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		facebook.com/ insidethailand facebook.com/ plewofficial twitter.com/ TheSenderTH twitter.com/ MatichonOnline	ปลูกต้นไม้วันนี้ เพื่ออนาคตให้ลูกหลานต่อไป โดยประชาชนสามารถบันทึกการปลูกต้นไม้ที่ตนเองปลูกและติดตามการเติบโตของต้นไม้ได้ด้วยตนเอง กิจกรรมนี้เป็นการรวมการปลูกต้นไม้เพื่อเมืองกับการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งคือสิ่งเดียวกัน เพราะต้นไม้คือสุขภาพของเมือง ส่วนการวิ่งคือสุขภาพของตัวเราเอง คือ การทำให้เมืองและตัวเราเองไปด้วยกันได้ ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรม "SIAM CENTER RUN FOREST RUN" ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕ ณ พื้นที่กิจกรรม Atrium ๑ ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Siam Center		
๓	กทม.พร้อมเปิดเมือง เน้นความโปร่งใส สร้างความมั่นใจและความหวังให้แก่นักลงทุน	matichon innews bangkokbiznews komchadluek facebook.com/ innews facebook.com/ ONBnewsPAGE twitter.com/TNAMCOT twitter.com/SwangPin	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Reopening Bangkok ในงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันระดับนานาชาติ "Thailand Focus ๒๐๒๒ : THE NEW HOPE" ว่า ได้กล่าวในประเด็น Reopening Bangkok การเปิดเมือง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยลดลง เติง ยามีเพียงพอ อัตราการฉีดวัคซีนเข็มที่สองเกิน ๑๐๐% และอัตราการ ๖๐๘ ที่ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ ๕๐ ทำให้พร้อมที่จะเปิดเมือง กทม.ต้องสร้างความมั่นใจกลับมาให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยว โดยต้องมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับภาคเอกชน เนื่องจาก กทม.มีทรัพยากรจำกัด เพราะได้รับงบประมาณร้อยละ ๒.๖ เมื่อเทียบสัดส่วนกับงบประมาณของประเทศ แต่สัดส่วนประชากรของกรุงเทพฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๒ ของประชากรทั้งประเทศ หน้าที่หลักของ กทม.คือ ต้องมีความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางของเมือง	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมือง รับนักท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
๔	ผว.กทม.ย้ำ "เมืองที่ยั่งยืน" หมายถึงเตรียมเมืองที่มีคุณภาพให้กับคนรุ่นต่อไป	komchadluek springnews thesender facebook.com/ komchadluek twitter.com/NSNews twitter.com/ TheSenderTH	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังเปิดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ให้แม่สร้างความร่วมมือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้นว่า โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนร่วมปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้งบประมาณของ กทม.และปลูกจริงไปแล้ว ๑๐๘,๕๒๕ ต้น ซึ่งเป็นพลังของความร่วมมือกันอย่างแท้จริง เมื่อพูดถึงเมืองไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างหรือรถไฟฟ้า เมืองหมายถึงคนและสิ่งแวดล้อม	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นร่วมสร้างเมืองที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไป	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ต้นไม้ที่เห็นไม่ได้ปลูกเมื่อวานนี้ แต่เป็นการปลูกตั้งแต่ ๒๐ ปีที่แล้ว เป็นการปลูกเพื่อคนรุ่นต่อไปและส่งต่อเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องเริ่มทำในวันนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีเมืองที่มีคุณภาพและเมืองที่ยั่งยืน หมายถึงการไม่นำทรัพยากรในอนาคตมาใช้ตอนนี้ แต่ต้องเตรียมเมืองที่มีคุณภาพให้กับคนรุ่นต่อไป		
๕	กทม.เตรียมเปิดเส้นทางลัดบริเวณซอยสุขุมวิท ๔ เชื่อมต่อถนนดวงพิทักษ์ ๑ ก.ย.นี้	ข่าวสด thansettakij fm๙๑bkk innews tnnthailand komchadluek khaosod mono๒๙ twitter.com/MatichonOnline	- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สำรวจเส้นทางลัดบริเวณซอยสุขุมวิท ๔ เชื่อมต่อถนนดวงพิทักษ์ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงโมงเร่งด่วนว่า เส้นทางดังกล่าวลัดออกสู่ถนนสุขุมวิทและถนนพระรามที่ ๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องหมายเตือน ป้ายบอกทาง ชีตสีตีเส้น ติดตั้งกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดเปิดให้ใช้สัญจรระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรในวันที่ ๑ ก.ย.นี้	<u>ด้านบวก</u> - เชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	- สำนักงานจราจรและขนส่งและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมเปิดเส้นทางลัดบริเวณซอยสุขุมวิท ๔ เชื่อมต่อถนนดวงพิทักษ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๖	กทม.เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มการเข้าถึงบริการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	ข่าวสด เดลินิวส์ khaosod dailynews naewna matichon thailandplus innews komchadluek opt-news. facebook.com/Thailandplus twitter.com/Thailandplus twitter.com/prbangkok	- ผศ.พริดา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวหลังเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น ๑ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม เพื่อให้บริการตรวจประเมินความพิการ ออกใบรับรองความพิการ และออกบัตรประจำตัวคนพิการว่า กทม. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเปิดให้บริการศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service For Persons With Disabilities) ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ ๙ แห่ง ขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพฯ ๙ ดี ในมิติการบริหารจัดการดีและโครงสร้างดี ประเด็นนโยบาย "บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ. สังกัด กทม." เพื่อให้บริการตรวจ ประเมินความพิการ ออกใบรับรองความพิการ และออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ครอบคลุมทั่วถึงเท่าเทียมและสะดวกรวดเร็วขึ้น  - ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น ๑ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เริ่มเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการครอบคลุมทั่วถึงเท่าเทียมและสะดวกรวดเร็วขึ้น	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ๙ แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในการรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลสังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ โดยให้บริการวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. และวันจันทร์ อังคาร พุธ สดดี ศุภร์ เข้ารับบริการที่ศูนย์ BFC ชั้น ๑ อาคาร ๗๒ พรรษา มหาราชินี สามารถฝากเอกสารคำร้องเพื่อขอบัตรประจำตัวคนพิการและรับบัตรประจำตัวฯทางไปรษณีย์ ซึ่งโรงพยาบาลให้บริการตรวจประเมินความพิการได้ครบทั้ง ๗ ประเภท สอบถามและปรึกษาแพทย์หรือสอบถามได้ที่โทร. ๐๒-๒๘๘๗๐๐๐		
๗	เขตจตุจักร แจกไฟกระพริบนกหวีด ให้พนักงานกวาด ช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลเมือง ให้ปลอดภัย	fm๙๑bkk thestandard facebook.com/ fm๙๑bkk twitter.com/fm๙๑ twitter.com/ thestandardth	- นางวันทนี วัฒนะ รป.กทม. กล่าวหลังเปิดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และปล่อยแถวในกิจกรรมเชิดทำความสะอาดป้ายรถประจำทางและสะพานลอยบริเวณลานหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) เขตจตุจักรว่า อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วยนกหวีดและไฟกระพริบส่องสว่าง จำนวน ๗๔๙ ชิ้น สำหรับไฟกระพริบส่องสว่าง จะนำไปติดบนเสื้อกักของพนักงานกวาด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนได้สังเกตและเห็นได้อย่างชัดเจน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานของพนักงานกวาด ส่วนนกหวีดใช้สำหรับห้อยคอติดตัว หากพบเหตุการณ์ไม่ปกติหรือพบเจอคนร้ายกำลังก่อเหตุ ก็สามารถเป่านกหวีดที่ห้อยคอ เพื่อส่งสัญญาณว่ากำลังเกิดเหตุร้าย หรือเหตุไม่ดีขึ้น เมื่อมีการเป่านกหวีดจะทำให้ผู้คนรอบข้างหันมาสนใจ และอาจทำให้คนร้ายหยุดการกระทำที่ไม่ดี สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร กทม. ในการให้พนักงานกวาดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คอยเป็นหูเป็นตาและช่วยกันดูแลความเรียบร้อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลกรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัย	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่ม ศักยภาพ ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานกวาดของ กทม.ในการช่วยสอดส่องความปลอดภัยของเมือง	- สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การให้พนักงานกวาดของ กทม.ช่วยปฏิบัติงานด้านการสอดส่องเหตุความไม่ปลอดภัยในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลกรุงเทพฯ ให้มีความปลอดภัย
๘	ออย.อนุมิตี ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เด็ก ๖ เดือน-๕ ปี	มติชน สยามรัฐ prachachat dailynews mcot matichon siamrath	- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ได้มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน-น้อยกว่า ๕ ปี ขวดฝาจุกสีม่วงแดง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิในผู้ที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปและขยายอายุให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี สำหรับการฉีดในกลุ่มเด็ก โดยมีขนาด	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน-น้อยกว่า ๕ ปี ในสถานพยาบาลและจุดฉีดวัคซีนของ กทม.	- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด 19

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>การใช้วัคซีนลดลงเหลือ ๑๐ ไมโครกรัม ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เข็ม ห่างกัน ๒๑ วัน</p> <p>- สำหรับปริมาณการใช้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน-น้อยกว่า ๕ ปี จะใช้วัคซีนโตสละ ๐.๒ มิลลิลิตร (๓ ไมโครกรัม) ฉีด ๓ เข็ม โดยเข็ม ๒ ห่างจากเข็ม ๑ เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ และเข็ม ๓ ห่างจากเข็ม ๒ เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ สามารถป้องกันโรคโควิด ๑๙ ได้ร้อยละ ๘๐.๓</p>		<p>สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน-น้อยกว่า ๕ ปี ในสถานพยาบาลและจุดฉีดวัคซีนของ กทม.</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์